
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

ผจก.ออนไลน ์

ม็อบลูกจา้งสธ. 

   -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. และคณะ

ผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.ต.อ.อริยะ พันธุฟัก ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี หารือร่วมกบัตัวแทนสมาพันธส์มาคมลูกจ้างของ

รัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) น าโดย นายโอสถ สวุรรณเ์ศวต ประธาน สสลท. ที่เรียกร้องให้จ้างลูกจ้าง สธ. ด้วยเงิน

งบประมาณแทนเงินบ ารุงรพ. และให้จ่ายตามค่าแรงขั้นต ่า ได้ข้อสรุปร่วมกนั คือ ก าชับให้หน่วยงานต่างๆ ของสธ. 

จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต ่า โดยมอบหมายให้ปลัด สธ. ไปด าเนินการทันที ส าหรับข้อเรียกร้องเรื่องใช้เงิน

งบประมาณจ้างลูกจ้างแทนเงินบ ารุงรพ. ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของสธ. ต้องหารือในระดับนอกเหนือกว่านี้  ส่วนข้อ

เรียกร้องอื่นๆ อกี 3 เดือนจะหารือร่วมกนัอีกคร้ัง ในวันที่ 15 ส.ค. 2561 ระหว่างนี้ จะมีคณะท างานย่อยหาข้อมูล

ต่างๆ และยืนยันว่าการเรียกร้องของลูกจ้างจะไม่กระทบกบัการท างาน  

    -นพ.เจษฎา กล่าวว่า เรื่องนี้ท ามานานแล้วและก าชับแล้วว่า ผอ.รพ.ในสงักดั สธ. ต้องจ้างด้วยค่าจ้างที่เป็นธรรม 

และไม่ต ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า 

    -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า การจ้างงานของ สธ.มีหลายรูปแบบ ทั้งการจ้างรายวัน ราย

เดอืน จ้างเหมา แนวทางคอือยากให้การจ้างงานเป็นระบบ จะได้ดูแลเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ และสทิธอิื่นๆ เป็นระบบ

มากขึ้น ส่วนฝ่ายบริหารต้องดูว่าจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมกบัภาระงาน ซึ่งจะ

เร่งดงึเรื่องค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานขึ้นมาดูทั้งหมดเพ่ือดูแลต่อไป 

     -ด้านนายโอสถ กล่าวว่า จากการพูดคุยกบัรมว.สธ.และปลัด สธ. ยืนยันในส่วนการใช้เงินงบประมาณจ้างลูกจ้าง

นั้น สธ.จะตั้งคณะท างานร่วมกนั ส่วนเรื่องการจ้างลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต ่า ยืนยันว่าจะไม่มอีกีเดด็ขาดเพราะถอืว่า

ผดิกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมารพ.ทั่วประเทศมกีารจ้างต ่ากว่าเกณฑ ์นับเป็นข้อเหน็ร่วมที่รับได้   

 
ไทยโพสต ์มตชิน 

เดอะเนชั่น 
แนวหน้า 

พาราควอต 

    -เสนอข่าว มีการจัดเวทีวิชาการ เรื่อง “ข้อเทจ็จริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย : พาราควอต 

ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 

     -ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า พบ

การเสยีชีวิตของคนไข้จากการได้รับสารพิษปนเป้ือนจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช ทั้งพาราควอตและไกลโฟเซตมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะพาราควอต แค่สมัผัสเพียงเลก็น้อย สามารถเข้าไปท าลายตับ ปอดได้ และในการศึกษาในระดับ

เซลล์และยีน ยังพบว่าเป็นสาเหตสุ าคญัของการเกดิโรคทางสมองที่รักษาไม่ได้ ทั้งโรคพาร์กนิสนั โรคสมองเสื่อม และ

อาจเกี่ยวพันกับมะเรง็ จากการทดลองในสัตว์ทดลองของต่างประเทศ ทั้งหนูและลิง พบว่าการน าสารต่างๆ เข้าสู่

ร่างกายจากอาหารที่มีการปนเป้ือน เมื่อเข้าไปในล าไส้สามารถลุกลามขึ้นไปท าลายเส้นประสาทได้ แม้ว่าหน่วยงาน

ต่างๆ ที่ควบคุมสารเหล่านี้ จะมีข้ออ้างว่ามีการควบคุมการใช้ แต่จากรายงานของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่

ผ่านมา พบว่า แม้มีการควบคุมการใช้อย่างดีกจ็ะมีผลในระยะยาวเช่นเดิม ขณะนี้ ประเทศต้องการการแก้ไขที่เป็น

ระบบ และเมื่อมหีลักฐานมากมาย ในวันที่ 23 พ.ค.นี้  หากคกก.วัตถุอนัตรายตดัสนิใจให้มีการใช้ต่อโดยจ ากดัการใช้ 

กค็งหมดหวังกบัประเทศแล้ว อย่างไรกต็าม การแบนสารทั้ง 3 ตวัคดิว่าไม่เหมาะสม 

    -ศ.ดร.พรพิมล กองทพิย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีวอนามยัและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล 

กล่าวว่า ได้รับทุนศึกษาจาก NIH และ CDC วิจัยจากสหรัฐอเมริกา พบว่า การฉีดพ่นพาราควอตผ่านอุปกรณ์สะพาย

หลังไม่สามารถป้องกนัการสมัผสัพาราควอตได้ ท าให้เกษตรกรยังได้รับสารพิษในระดบัที่เป็นอนัตราย จากการศึกษา

ในรพ.ใน 3 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอ านาจเจริญ พบว่า พาราควอตสามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตัว

อ่อนในครรภ์ได้ โดยการตรวจขี้ เทาเดก็แรกคลอด พบว่า แม่ที่ท  าอาชีพเกษตรกรรม มีการขุดดินในช่วง 6-9 เดือน 

จะพบการตกค้างในเดก็มากกว่าแม่ที่ไม่ได้ท างานถึง 4-5 เท่า และแม่ที่มีคนในครอบครัวท าอาชีพเกษตรกรรม จะ

พบได้มากกว่าแม่ที่ไม่มีคนในครอบครัวท าอาชีพเกษตรกรรม โดยตรวจพบพาราควอตในขี้ เทาของเดก็มากถึง 
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54.7% จากมารดา 53 คน ส่วนสารไกลโฟเซต พบว่า แม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงพบสารตกค้าง

มากกว่าคนทั่วไปถงึ 12 เท่า ส าหรับคลอร์ไพริฟอสที่เกดิจากการฉีดพ่น พบเกษตรกรได้รับสารจากการหายใจสงูกว่า

ค่าระดบัที่ปลอดภัย โดยงานวิจัยยังพบว่า สามารถพบคลอร์ไพริฟอสจากขี้ เทาเดก็ 32.8% จากมารดา 67 คน และ

พบในน า้นมมารดา 41.2 % จากมารดา 51 คน และมทีารก 4.8 % ที่ได้รับสารดงักล่าวจากนมแม่เกนิค่ามาตรฐาน 

   -รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อ  านวยการสถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและสิ่งแวดล้อม ม.

นเรศวร กล่าวว่า ไกลโฟเซตและพาราควอตเมื่อพ่นลงในดนิ แม้จะมกีารดูดซับได้ดแีละย่อยสลายได้ด้วยแสง แต่ย่อย

สลายได้เพียงชั้นบนเท่านั้น หากมีการใช้ซ า้หลายปีจะสะสมจนเกนิสภาวะที่ดินตะกอนสามารถดูดซับได้ จนคายไปสู่

หน้าดนิและแหล่งน า้ ส่งผลให้พืชดูดซับสารไปไว้ในล าต้น ซึ่งจากการวิจัยการปนเป้ือนของสารพาราควอต ที่บ้านบุญ

ทนั ต.สวุรรณคูหา จ.หนองบัวล าภ ูพบว่า ในต าบลที่มกีารใช้พาราควอต เกษตรกรจะต้องตดัขาต าบลละ 4-5 คน  

    -ศ.ภญ.ดร.ยุพด ีศิริสนิสขุ รองผู้จัดการแผนงานเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า การตดัสนิให้ใช้พาราควอต

ต่อ ถือว่าเป็นการกระท าที่ซ ้าซ้อน เนื่ องจากมีการจ ากัดการใช้อยู่แล้ว การรวมตัวกันครั้ งนี้ เพ่ือเรียกร้องให้

คณะกรรมการวัตถุอนัตรายพิจารณาควบคุมสารทั้ง 3 ชนิดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมีข้อมูลผลกระทบต่อ

สขุภาพชัดเจน กอ็ย่าเอื้อประโยชน์ให้กบัคนบางกลุ่ม แต่ท าร้ายประชาชนทั่วประเทศ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลวันนี้

ให้กบัคกก.วัตถุอนัตรายพิจารณายกเลิก พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต และจะส่งข้อมูลชุดเดยีวกนัไปยงั

ส านักนายกฯ ด้วย 

    แหล่งข่าวจากภาคประชาชน ระบุว่า ในวันที่ 22 พ.ค. จะเปิดเวทแีถลงข่าวของกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนให้แบน

สารทั้ง 3 ชนิด โดยมปีระเดน็ส าคญัเรื่องการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนของคกก.วัตถุอนัตรายอย่างน้อย 3 คน  

   -เสนอบทความ ต้องจับตาการประชุม วันที่ 23 พ.ค. ว่าผลจะออกมาตามมติ 3 กระทรวงหรือไม่ เพราะในคกก.

วัตถุอนัตรายทั้ง 29 คน กใ็ช่ว่าจะมแีต่ผู้สนับสนุนให้ยกเลิก น่าจะมจี านวนไม่น้อยที่มคีวามโน้มเอยีงอยากให้ใช้ต่อไป 

 
ไทยโพสต ์ผู้จัดการ 

แนวหน้า มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ สยามรัฐ 

บางกอกโพสต ์เดลินวิส ์

ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัด

ลึก ส านักข่าวไทย ทวีี

ช่อง TNN24  

ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิดกม. 
   -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธกิาร อย. เปิดเผยมาตรการต่อไปในการควบคุมผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

คอื การตรวจสอบสถานที่ผลิตเคร่ืองส าอาง โดยในรายเก่าจะด าเนินการให้แล้วเสรจ็วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป เบื้องต้น 

อย.จะเข้าไปตรวจสอบโรงงานหรือสถานที่ผลิตที่มีการจดแจ้งเคร่ืองส าอางจ านวนมากก่อน ซึ่งในกทม.มีโรงงาน 6 

แห่ง มรีายการจดแจ้งมากกว่า 1,000 รายการ ผู้ผลิตรายเลก็ประมาณ 25 แห่ง มรีายการจดแจ้ง 300 รายการขึ้นไป 

รวมทั้งผู้ผลิตรายเลก็อกี 100 แห่งที่มีรายการจดแจ้งอกี 100-300 รายการ ที่เหลือเป็นรายเลก็ที่จดแจ้งประมาณ 

1-49 รายการ ประมาณ 2,722 แห่ง ในส่วนภมูิภาคมีประมาณ 7,000 กว่าแห่ง จะประสานจังหวัดให้ตรวจสอบ

ต่อไป  
   ส่วนกรณผีลิตภัณฑเ์สริมอาหาร Be curve ที่มีการใช้ข้อความโฆษณาว่า "ชง ผอม" ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกบั
การโฆษณานั้น อย.ได้ส่งหนังสอืแจ้งต ารวจไปแล้ว ในส่วนการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดชัดเจน แต่การ

โฆษณาเป็นเทจ็โอ้อวดเกนิจริงเจ้าหน้าที่ต ารวจจะไปสอบสวนเพ่ิมเตมิร่วมกบัแง่วิชาการด้วย  

    -นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถงึการตรวจสอบผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร Be curve 
ว่า ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าไม่พบสารต้องห้าม หรือสารอื่นใดที่เป็นอนัตราย 

 
ไทยรัฐ สยามรัฐ มตชิน 

กญัชา 
   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการน ากญัชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากครม.เหน็ชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยให้ ป.ป.ส.ก าหนดพ้ืนที่

ในการทดลองเพาะปลูกกญัชาแล้ว จากนี้ จะเข้าสู่สนช. เพ่ือพิจารณาเป็นกฎหมายและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

โดยระหว่างที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ คณะท างานเกี่ยวกบักญัชา 4 ชุด จะท างานคู่ขนานกนัไป โดยจัดท ากรอบการ

ท างานและจะหารือร่วมกันอีกครั้งในปลายเดือนมิ .ย.นี้  และขอย ้าว่า ประมวลกฎหมายที่ครม.เห็นชอบนั้นยัง

ก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เหมือนเดิม เพียงแต่เปิดช่องให้รัฐมนตรีสามารถออกประกาศ เพ่ือให้

สามารถน ากญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยมรีะบบควบคุมที่รัดกุม ไม่ให้มกีารน ากญัชาไปใช้ในทางอื่น 

 

ทวีีช่อง NBT 

ปฐมนิเทศแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด 

สธ. เป็นประธานพิธเีปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏบิตังิาน พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ ทนัตแพทย์ และ

เภสชักร ผู้ ให้สญัญาชดใช้ทุนของ สธ. ประจ าปี 2561 จ านวน 3,020 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,070 คน ทันต
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แพทย์ 600 คน และเภสชักร 350 คน เพ่ือให้มคีวามพร้อมในการปฏบิัติงานในพ้ืนที่ เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและสธ. ในการดูแลสขุภาพประชาชน 

 
สยามรัฐ  

เห็ดพษิ 
      -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังฝนตกจะมีเหด็ป่าขึ้นเองตาม

ธรรมชาติจ านวนมาก จากข้อมูลส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 2561 ได้รับรายงานผู้ ป่วยจากการ

รับประทานเหด็พิษ  94 ราย เสยีชีวิต 1 ราย ส่วนข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2556-2560) เฉพาะช่วงหน้าฝนพบผู้ป่วยปี

ละประมาณ 1,000 ราย หรือร้อยละ 80 ของผู้ ป่วยตลอดทั้งปี เหด็ที่ท  าให้เสยีชีวิตส่วนใหญ่ คือ เหด็ระโงกพิษ ซึ่ง

คล้ายเห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ห่านที่รับประทานได้ แต่เห็ดระโงกพิษจะมีก้านสูง กลางดอกหมวกจะนูนเลก็น้อย 

กลิ่นค่อนข้างแรง และยังมเีหด็ป่าพิษรนุแรงคือ เหด็เมือกไครเหลือง ที่คนมักสบัสนกบัเหด็ขิง ซึ่งชนิดที่เป็นพิษจะมี

เมือกคลุมและสีดอกเข้มกว่า อีกชนิดคือ เห็ดหมวกจีน จะคล้ายเห็ดโคนขนาดเลก็ ส าหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้

ทดสอบ เช่น จุ่มช้อนเงินในหม้อต้มเหด็ น าไปต้มกบัข้าวสาร ใช้ปูนกนิหมากป้ายดอกเหด็ ถ้าเป็นเหด็พิษจะเป็นสดี า 

เป็นวิธทีี่ยังไม่มหีลักฐานวิชาการอ้างองิ โดยเฉพาะเหด็ระโงกพิษ แม้จะปรงุให้สกุแล้วกไ็ม่สามารถท าลายสารพิษได้ 

ข่าวสด    -เสนอข่าว ที่ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร หนุ่มชาวสวนเข้าป่าเกบ็เหด็พิษมากนิ มีอาการคล่ืนไส้ อาเจียนและหมดสต ิ

ถูกน าส่งรพ.ชุมพรเขตอดุมศักดิ์ โดยม ี3 รายอาการหนัก  
    นพ.ฉัตรชัย ศรีแสงนาม ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า คนไข้กนิเหด็ไข่ไก่และเหด็กล้ิงขาวซึ่งเป็นเหด็ที่

รับประทานได้ แต่ต้องน ามาท าอย่างถูกวิธี กรณีนี้ อาจน ามาท าผิดขั้นตอน ขณะนี้ คนไข้รู้ สึกตัวแล้ว แพทย์ได้ให้

น า้เกลือ และฝากไปถงึชาวบ้านว่า หากเกบ็เหด็มากนิควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารับประทานได้หรือไม่ 

 
มตชิน  

โรคพษิสุนขับา้ 
   -เสนอข่าว ที่ จ.ขอนแก่น พบวัวและควายของชาวบ้าน อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ล้มตาย 3 ตัว หลังถูกสุนัขจร

จัดเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ส่วนอีกตัวเร่ิมมีอาการคลุ้มคล่ัง ชาวบ้านขอให้เจ้าหน้าที่เร่ง

ตรวจสอบก่อนแพร่เชื้อ 

 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

โรคความดนัโลหิตสูง 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคความดนัโลหิตสงูเป็นปัญหาสขุภาพที่ส  าคญั

ในระดับประเทศและระดับโลก สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกและสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติจึง

ก าหนดให้วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันความดนัโลหิตสงูโลก” เพ่ือให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักต่อโรคความดนั

โลหิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่สามารถป้องกนัได้โดยการหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยง ควรตรวจเชก็

ร่างกายและวัดความดันโลหิตเป็นประจ า ควบคุมน ้าหนัก งดอาหารรสเคม็จัด ทานผักและผลไม้ ออกก าลังกาย 

พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด และงดบุหร่ีและสรุา 

 

ไทยโพสต ์

โรคไขสนัหลงัอกัเสบ 

   -เสนอบทความ นพ.เมธา อภิวัฒนากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาท

วิทยา กล่าวว่า โรคไขสนัหลังอกัเสบเกดิจากภมูิคุ้มกนัที่ผิดปกติเข้าไปท าลายเนื้ อเย่ือตัวเอง อาจมีความเกี่ยวข้องกบั

พันธุกรรมที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมกับปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้ น เช่น การติดเชื้ อไวรัส การ

วินิจฉัยโรคเพ่ือหาสาเหตุท าได้โดย 1.การส่งตรวจคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) 2.การตรวจน า้ไขสนัหลังเพ่ือดูการ

อกัเสบ และส่งตรวจเพ่ือหาเชื้อไวรัส 3.การตรวจเลือดเพ่ือหาภมูคุ้ิมกนัที่ผดิปกต ิ

   นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไขสันหลังอักเสบ ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิง

มากกว่าผู้ชาย ผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง ชา หรือมีอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ  บาง

รายมีอาการแสบร้อน หรือคล้ายมีอะไรมารัดตามตัว มีอาการเกรง็ของกล้ามเนื้ อคล้ายเป็นตะคริว การป้องกนัภาวะ

ปลอกหุ้มเส้นประสาทไขสนัหลังอกัเสบจากการติดเชื้ อไวรัส อาจป้องกนัโดยการรักษาสขุอนามัยเพ่ือป้องกนัการติด

เชื้ อไวรัส โดยผู้ ป่วยต้องมีการดูแลตนเองที่ดี คือ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ ท ากายภาพบ าบัด ฝึกการขับถ่ายตาม

แพทย์แนะน า ดูแลอย่าให้ท้องผูก ป้องกันการติดเชื้ อในระบบทางเดินปัสสาวะ กินยาให้ครบถ้วน และควรไปพบ

แพทย์ทนัทเีมื่อมอีาการแขนขาอ่อนแรงมากขึ้น 

 

สวท. 

พฒันาชดุตรวจเช้ืออุจจาระร่วง 

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้วิจัยพัฒนาชุดตรวจโดยการหาสารพันธุกรรมของเชื้ อแบคทีเรียที่ก่อโรค 

Polymerase chain reaction-enzyme-linked immunosorbent assay (PCR-ELISA) เพ่ือตรวจหาเชื้ อแบคทเีรียก่อ

โรคในกลุ่มอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ในตัวอย่างน า้และอาหาร ซึ่งวิธกีารที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ช่วยลดปริมาณการ

ตรวจสอบตัวอย่างในเบื้ องต้นได้ ลดความซ า้ซ้อนของขั้นตอนการตรวจ ลดระยะเวลาการทดสอบจากเดิมที่ใช้การ

เพาะเชื้อ 7-10 วัน เหลือเพียง 3-4 วัน ซึ่งมแีผนการผลิตเพ่ือทดลองใช้ในปี 2562 

 

ไทยรัฐ 

นกัเทคนิคการแพทยดี์เด่น 

   -เสนอข่าว สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ เตรียมจัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2561 พร้อมกับได้คัดเลือกนัก

เทคนิคการแพทย์ดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท ์อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวช

ศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ผู้มผีลงานดเีด่นทั้งด้านวิชาการและท างานส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น และ ทนพญ.ราณี ตาเดอนิทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ยะลา ผู้น าการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเป็นผู้

ริเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้สามารถจัดเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเรว็ 

 

เดลินวิส ์

ตูน้ ้ าด่ืมหยอดเหรียญ กทม. 

   -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพ้ืนที่ดูแลคุณภาพน า้จากตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญในพ้ืนที่

เขตพระนคร ตามนโยบายผู้ ว่าฯ กทม. ทั้งนี้  ส  านักงานสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กทม. ร่วมกบัส านักงาน

เขตทั้ง 50 เขต ได้ตรวจสอบสขุลักษณะและเฝ้าระวังคุณภาพน า้จากตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน 

และจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและควบคุมคุณภาพน ้าให้แก่ผู้ประกอบการ ส าหรับ

ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาต ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล ส านักงานเขต

ท้องที่ หากไม่ย่ืนขออนุญาตจะมคีวามผดิฐานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ มี

โทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ข่าวสด 

ตลาดสีเขียวในรพ. 

  -เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสนิธุ ์กล่าวว่า การตรวจผลิตภัณฑ์อาหารสด พืชผัก ผลไม้ ทุก

ชนิดที่เป็นอาหารจากภาคการเกษตร จ.กาฬสนิธุ ์พบผ่านการประเมนิถงึร้อยละ 92.4 สงูที่สดุในประเทศ และที่ผ่าน

มา รพ.กาฬสนิธุไ์ด้ด าเนินการตลาดปลอดภัยจากสารพิษ โดยน าสนิค้าสดทุกชนิดเข้ามาจัดจ าหน่ายและตรวจสารพิษ 

พร้อมแนะน าให้เกษตรกรลดละการใช้สารเคมี ท าให้อาหารสดในตลาดปลอดภัยจากสารพิษ  การท างานเป็นไปใน

รูปแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานของก.เกษตรฯ ในกาฬสินธุ์สนับสนุนวัตถุดิบอาหารปลอดภัยเพ่ือใช้ในการปรุง

อาหารของโรงครัวรพ. ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่รักษาในรพ.กาฬสนิธุ ์ได้กนิอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ 

   ด้าน นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มีการสุ่มตรวจสอบสารเคมี สารพิษ ในอาหารทุกวัน 

รวมถึงสินค้าสดทุกชนิดที่น ามาจ าหน่าย ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ในการยกระดับให้

กาฬสนิธุเ์ป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

 

ไทยโพสต ์เดลนิิวส ์

คอลัมน์ ลัดเลาะทั่วกรงุ 

พระสงฆผู์น้ าสุขภาวะชมุชน 

    -เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. พร้อมด้วย นพ.อรรถพล แก้วสมัฤทธิ์ รองอธบิดกีรมอนามัย และ

พระสธุรีัตนบณัฑติ ผอ.สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

มหาเถรสมาคม แถลงข่าว โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับพระสงฆใ์น กทม.  

   พญ.วันทนีย์ ระบุว่า กทม.มีศูนย์บริการสาธารณสขุ 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสขุสาขา 73 แห่ง และมีรพ.ใน

สงักดั 9 แห่ง ซึ่งพระสงฆ์ในกทม.เป็นบุคคลอกีกลุ่มหนึ่งที่กทม.ต้องให้การดูแลด้านสขุภาพอนามัย โดยด าเนินการ

ตรวจสุขาภิบาลอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้ประกอบการจ าหน่ายให้พุทธศาสนิกชนซื้ อไปถวายพระสงฆ์ ให้ความรู้ แก่

ประชาชนในการปรงุอาหารที่มคุีณภาพ ถูกสขุลักษณะไปถวายพระสงฆ ์รวมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เข้าไปตรวจ

คดักรองสขุภาพพระภิกษุ สามเณร ในวัดอย่างต่อเนื่อง 

 


